

สตรีที่มีความหวัง 583

การเป็นเพื่อนที่ดี – พระเยซูทรงเป็นเพื่อนของเรา

พิม: ดิฉันอยากจะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเกี่ยวกับคุณเจน เพื่อนของดิฉัน เราเคยทำงานด้วยกัน เธอเป็นหัวหน้างานของดิฉัน แต่เธอเป็นเพื่อนที่ดีมากของดิฉันด้วยค่ะ

ให้ดิฉันเล่าให้คุณฟังว่า อะไรที่ทำให้คุณเจนเป็นเพื่อนที่ดีมากเช่นนี้

แอน: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสตรีที่มีความหวัง ดิฉันศศิธร สุขสิงคลี ค่ะ รู้สึกยินดีที่ได้อยู่ด้วยกันในวันนี้กับคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะ

บัวขาว: และดิฉัน อ.บัวขาว รonghanam ค่ะ ดิฉันมีความยินดีที่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังทุกท่าน ถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นกันและกัน แต่เราสามารถแบ่งปันข้อคิดและเรื่องราวต่างๆ ได้มากมาย วันนี้คุณพิม มาอยู่กับเราเพื่อจะมาแบ่งปันเรื่องราวของเธอเกี่ยวกับคุณเจนซึ่งเป็นเพื่อนรักของเธอ ว่าทำไมคุณเจนจึงเป็นเพื่อนที่ดี ขอต้อนรับคุณพิมค่ะ

พิม: ขอบขอบคุณค่ะ อ.บัวขาว สวัสดิ์ค่ะ คุณแอน

สวัสดิ์ค่ะเพื่อนๆ เป็นเรื่องที่ดีจริงๆที่ได้มาอยู่กับเพื่อนๆผู้ฟังอีกครั้ง

แอน: คุณพิมเป็นนักแก้ไขในการพูด (นักบำบัดความคิดปกติในการพูด) และครั้งก่อนๆนั้นเธอเคยมาแบ่งปันข้อคิดที่ดีกับเราเกี่ยวกับวิธีการสื่อสารที่ดีกับคนเป็นโรคจิตเภทที่มีจิตเสื่อม

บัวขาว: และอีกครั้งหนึ่งเธอเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับการสื่อสารกับคนที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง

พิม: และเมื่อไม่นานมานี้ เราพูดคุยกันเกี่ยวกับการช่วยเหลือแม่และลูกวัยทารกที่เกิดใหม่ ในการปรับตัวเพื่อเข้าสู่กิจวัตรประจำวันที่ดีที่บ้าน ลูกสาวตัวน้อยของดิฉันตอนนี้กำลังโตขึ้นและเธอมีเรื่องสนุกๆมากมาย การเป็นแม่และเป็นลูกสาวทำให้เรากลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันด้วยเช่นกัน

แต่วันนี้ดิฉันขอเล่าเรื่องคุณเจนซึ่งเป็นเพื่อนของดิฉันให้คุณผู้ฟังฟังนะคะ

สิ่งแรกสุดสิ่งหนึ่งที่ดิฉันสังเกตเห็นเกี่ยวกับคุณเจนคือ เธออยากทำความรู้จักอยากพูดคุยเมื่อพบกันครั้งแรก จนทุกวันนี้เรายังใช้เวลาด้วยกันสร้างความสัมพันธ์ในการทานข้าวกันเสมอค่ะ

บัวขาบ: เขารู้ว่าคุณชอบและไม่ชอบอะไร อะไรที่สำคัญสำหรับคุณ และเคารพในความคิดเห็นของคุณ ถึงแม้ว่าคุณจะไม่เห็นด้วยกับเขาก็ตามใช่ไหมล่ะ

พิม: อ้อ ใช่ค่ะ เราทุกคนต่างก็มองอะไรแตกต่างกันใช่ไหมค่ะ การจะารู้จักใครสักคนต้องใช้เวลา และนั่นหมายถึงการใช้เวลาอยู่กับเขา

คุณเจนเป็นหัวหน้างานของดิฉัน ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่เราใช้เวลาร่วมกันในการทำงานตามหน้าที่ของเรา แต่เราทานอาหารกลางวันด้วยกัน และพูดคุยกันเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานอกเหนือไปจากที่คุยกันเรื่องงาน นะค่ะ

คุณเจนมักจะถามดิฉันว่า วันหยุดสุดสัปดาห์ดิฉันชอบทำอะไร หรือเมื่อเลิกงานกลับไปบ้านในแต่ละวัน ดิฉันวางแผนทำอะไรบ้าง จนตอนนี้เธอรู้เกี่ยวกับครอบครัวของดิฉัน งานอดิเรกและเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตที่ดิฉันรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากลำบาก เธอถามคำถามเกี่ยวกับตัวฉันเองเพื่อจะเข้าใจดิฉัน ได้ดียิ่งขึ้น

แอน: นั่นเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆ แม้แต่เวลาที่เราพบใครเป็นครั้งแรก ถ้าเราถามอะไรเกี่ยวกับตัวเขาก็จะเป็นการดี แต่ขอให้ถามอย่างสุภาพ และถามเรื่องส่วนตัวไม่มากนัก เพื่อจะได้ไม่ทำให้เขารู้สึกอึดอัด

บางทีตอนนี้อาจจะมีการสักคนในชีวิตของคุณผู้ฟัง ที่เราใช้เวลาอยู่ด้วย แต่ยังไม่สนิทกันมาก ลองถาม-ตอบคำถามหรือพูดคุยกัน เพื่อจะได้รู้จักกันมากขึ้น และช่วยให้เราเป็นเพื่อนที่ดีกันมากกว่าเดิมด้วยค่ะ

บัวขาบ: รายการสตรีที่มีความหวังในวันนี้ คุณพิมได้มาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับการผูกมิตรและการเป็นเพื่อน

พิม: ดิฉันบอกได้เลยว่า คุณเจนเอาใจใส่ดิฉัน ที่ดิฉันต้องบอกก็เพราะ เธอตั้งใจฟังดิฉันจริงๆ เวลาที่เราพูดคุยกัน

แอน: โอ นี่เป็นเรื่องสำคัญมาก คือฟังสิ่งที่เพื่อนเราพูดอย่าง ตั้งใจฟัง

พิม: การฟังสิ่งที่คนอื่นพูดโดยไม่ขัดจังหวะ เป็นการแสดงให้เห็นว่า ความคิดและข้อคิดเห็นของเขาสำคัญและมีคุณค่าที่จะฟัง

คุณผู้ฟังจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ได้ไหม เวลาที่มีคนตั้งใจฟังขณะที่คุณผู้ฟังพูด การตั้งใจฟังของเขาทำให้รู้สึกยังไงคะ เวลาที่เขาตั้งใจฟังช่วยให้เรารู้สึกว่า คนคนนั้นรักและเห็นคุณค่าในตัวเรา ดิฉันมักจะรู้สึกชอบที่คุณเจนเอาใจใส่ดิฉัน เพราะเธอตั้งใจฟังเวลาดิฉันพูด ไม่เหม่อลอย ไม่ได้แกล้งทำเป็นฟัง เธอเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆค่ะ

บางครั้งรู้สึกว่าการงานของดิฉันค่อนข้างยาก ไม่แน่ใจว่าจะทำออกมาได้ดีหรือไม่ บางวันทำเอาดิฉันร้องไห้ในที่ทำงานเพราะงานที่ทำ ยากมาก แต่คุณเจนก็มักจะเข้ามาได้ถูกจังหวะเสมอ คอยถามว่า เกิดอะไรขึ้น และเธอก็จะหาวิธีที่จะช่วยดิฉัน อย่าลืมว่าเธอจะเป็นหัวหน้างาน ความเป็นจริงแล้ว น้อยคนนักที่จะมีความอดทนและพยายามพูดให้ฉันดีขึ้นอย่างใจเย็น ซึ่งทำให้ดิฉันรู้สึกกังวลน้อยลง

บัวขาว: ดิฉันพอจะนึกภาพออกเลยล่ะว่า ความเอาใจใส่ของเธอทำให้เกิดความแตกต่างได้ขนาดไหน คุณผู้ฟัง รู้จักใครที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราบ้างไหม ซึ่งอาจจะเหมือนกรณีของคุณพิมพ์ ที่มีคุณเจนคอยช่วยเหลือในเรื่องการทำงาน ทำให้เรามีความมั่นใจและสบายใจมากยิ่งขึ้น

แอน: กับเพื่อนบ้าน บางทีเราอาจทำอาหารแล้วแบ่งไปให้เขา ช่วยกวาดใบไม้หน้าบ้าน และช่วยดูแลลูกๆ เพื่อเพื่อนบ้านบางคนจะมีเวลาพักผ่อนบ้างโดยไม่ถูกรบกวนจากลูกๆของเธอ

หรือทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างเพื่อนบ้านหลาย ๆ บ้าน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ละ

พิมพ์: เพื่อนที่ดีต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้ด้วยค่ะ ดิฉันสามารถไว้วางใจคุณเจน ว่าเธอจะไม่นำปัญหาส่วนตัวของดิฉันที่เคยเล่าให้เธอฟังไปบอกคนอื่นแน่นอน แต่เธอมักพูดถึงแต่ด้านๆดีของฉัน เป็นเรื่องสำคัญ ที่จะต้องคิดให้รอบคอบก่อนในสิ่งที่เราจะพูดเกี่ยวกับคนอื่น เพื่อนที่ดีจะพูดแต่สิ่งที่ดีเกี่ยวกับเพื่อนของเขาให้คนอื่นฟัง เป็นการช่วยเหลือเพื่อนแทนที่จะเอาเรื่องส่วนตัวของเพื่อน ไปบอกคนอื่นหรือพูดให้ร้ายเรา

บัวขาว: วิธีที่เราพูดถึงคนอื่นเป็นเรื่องสำคัญมากใช่ไหมคะ ครั้งต่อไปเวลาที่คุณผู้ฟังจะพูดถึงคนอื่น ขอให้หยุดคิดสักนิดเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะพูด ว่าอยากให้อีกคนอื่นพูดเกี่ยวกับตัวเราแบบนี้ไหม สิ่งที่เราพูดช่วยเสริมสร้างเพื่อนหรือทำให้เพื่อนตกต่ำลง เพื่อนที่ดีควรพูดถึงแต่สิ่งที่ดีให้กับคนอื่นฟังเสมอ นะคะ

พิมพ์: บางครั้งดิฉันเข้าประชุมสาย หรือไม่ก็ทำผิดซ้ำในเรื่องเดิมๆ แต่คุณเจนมักจะมองข้ามความผิดของดิฉัน และยังคงเอาใจใส่ดิฉัน เธอจะหนุนใจดิฉันในเรื่องที่ดิฉันเก่งหรือทำได้ดี แต่เธอจะช่วยดิฉันในเรื่องที่ดิฉันทำไม่ได้และไม่เก่ง

เพื่อนของคุณผู้ฟังก็เช่นเดียวกันนะคะ แน่แน่นอนว่า เขาต้องการให้เราหนุนใจว่าเรื่องไหนเราทำได้ดีและเก่ง แทนที่จะสังเกตเห็นเพียงจุดอ่อน หรือสิ่งที่เขาทำไม่ได้มันัก

และแท้จริงแล้ว เพื่อนคนนั้นอาจมีความสุขกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นถึงแม้ในสายตาไม่ดีก็ตาม

พระเจ้าทรงสร้างเราให้มีบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกัน ฉะนั้นขอให้มีความสุขกับความแตกต่างเหล่านั้นและเรียนรู้จากกันและกัน และยกโทษให้กันและกัน

ถ้าเราไม่ยกโทษให้เพื่อนเพราะความเจ็บปวดในอดีต ก็มีแต่จะสร้างความเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นกับเราทั้งสองคน
เพื่อนที่ดีจะหนุนใจและยกโทษให้ แม้แต่ในยามที่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะยกโทษให้ก็ตาม

แอน: ดิฉันคิดว่าสิ่งที่ยากที่สุดสิ่งหนึ่งที่จะทำในฐานะเพื่อนที่ดีคือ การบอกกับใครสักคนเวลาที่เขากำลังทำสิ่งที่ผิด แต่ต้องบอกด้วยความรักนะคะ

พิม: ใช่ค่ะ เป็นเรื่องยากมาก และเราจำเป็นต้องแน่ใจว่า นั่นไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นของเราว่าเขากำลังทำสิ่งที่ผิด เราต้องแน่ใจว่าจะเป็นประโยชน์ที่จะบอกให้เขารู้เพื่อจะได้แก้ไขในความผิดนั้นให้ดีขึ้นได้ค่ะ

เพื่อนที่ดีจะพูดความจริงกับเพื่อนเสมอ แม้ว่าอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะฟัง แต่เรื่องนี้จำเป็นจริงๆเมื่อมิตรภาพได้รับการพัฒนา เราควรใช้เวลาอยู่ด้วยกัน รู้จักซึ่งกันและกัน ไว้เนื้อเชื่อใจกัน เมื่อเรานับถือและเห็นคุณค่าความคิดเห็นของคนอื่น ก็จะทำให้เข้าใจกันง่ายมากขึ้นค่ะ

ตัวอย่าง เช่น เมื่อคุณเจเนตบอกดิฉันว่า วิธีที่ดิฉันพูดกับเพื่อนคนอื่นๆ ไม่ยุติธรรมและไม่มีความเห็นอกเห็นใจ ดิฉันก็รับฟัง ดิฉันรู้ว่า เธอบอกดิฉันเพราะเธอต้องการให้ดิฉันเป็นคนดีที่สุด ที่จะเป็นไปได้ ดิฉันรู้ว่าเธอจะไม่มีวันพูดอะไรแบบนั้นเพื่อทำให้ดิฉันรู้สึกเสียใจ แต่เพื่อจะเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น

และเพื่อนที่ดีรู้ว่า เขาไม่ได้ดีพร้อมสมบูรณ์แบบ เขาต้องการความช่วยเหลือและการสนับสนุนของเรามากเท่ากับที่เราต้องการความช่วยเหลือและการสนับสนุนของเขา การจะมีเพื่อนที่ดีได้นั้น เรายังต้องเป็นเพื่อนที่ดีด้วยเช่นกัน

บ๊วขาบ: ฉะนั้น ถึงแม้ว่า คุณเจเนตจะเป็นหัวหน้างานของคุณ เธอก็ยังให้คุณรู้ด้วยว่าเธอเองก็มีปัญหาที่จะต้องฟันฝ่าด้วยใช่ไหมคะ

พิม: อ้อ ใช่ค่ะ คุณเจเนตเต็มใจที่จะเล่าให้ดิฉันฟังถึงความยากลำบากในชีวิตของเธอด้วย เช่นเดียวกับดิฉัน ตอนนี้ดิฉันกับคุณเจเนตอยู่ห่างไกลจากกัน และเราไม่ได้เจอกันบ่อยนัก แต่เรายังคงเป็นเพื่อนที่ดีและให้กำลังใจเสมอค่ะ

แอน: ดิฉันเลยล่ะ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนความเป็นเพื่อนก็ยังคงอยู่เสมอ เช่นเดียวกับเราทุกคนที่ต้องการเพื่อน เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน ตอนนี้ให้เราลองดูซิว่า เราพอจะจำสิ่งที่สำคัญของการเป็นเพื่อนได้หรือเปล่า

บ๊วขาบ: การเป็นเพื่อนกับใครนั้น เราจำเป็นต้องใช้เวลาด้วยกัน เพื่อจะได้รู้จักซึ่งกันและกัน

พิม: และเราจำเป็นต้องเคารพความคิดเห็นของเขา แม้ว่าเราจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างในบางเรื่อง

แอน: เราจำเป็นต้องเชื่อใจกันและกัน และรู้ว่าจะพูดถึงสิ่งที่ดีเท่านั้น ที่ช่วยเสริมสร้างซึ่งกันและกัน

บ๊วย: และไม่ว่าในมิตรภาพใดก็ตามย่อมจะมีการเข้าใจผิดเกิดขึ้นอยู่เสมอ เราจำเป็นต้องพร้อมที่จะยกโทษให้

พิม: และการเป็นเพื่อนที่ดีหมายถึงการฟัง เป็นการฟังอย่างแท้จริง คุณผู้ฟังลองคิดวิธีคุณะคะ ว่าเราจะใช้วิธีไหน ในการเป็นเพื่อนที่ดีกับใครซักคนในอาทิตย์นี้

แอน: คุณพิมจะมาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเพื่อนที่ดีอีกท่านหนึ่งของคุณพิมมาฝากเรากันค่ะ

แอน: ตอนนี้อยู่ในรายการสตรีที่มีความหวัง และเราตั้งใจที่ได้พูดคุยกันเป็นประจำกับคุณผู้ฟังคะ

พิม: ดิฉันอยากจะเล่าให้คุณผู้ฟังเกี่ยวกับเพื่อนที่ดีอีกท่านหนึ่งของดิฉัน ชื่อของท่านคือ พระเยซู และพระองค์ ทรงเป็นพระบุตรของพระบิดาเจ้า พระผู้สร้างจักรวาล คุณผู้ฟังเคยได้ยินเกี่ยวกับพระเยซูไหมคะ บางทีพระองค์ เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังบางท่านแล้ว แต่มีบางคนที่ยังไม่เคยได้ยิน ว่าพระองค์เป็นเพื่อนที่ดีสำหรับเราได้อย่างไร

ดิฉันขอเล่าให้คุณผู้ฟังเกี่ยวกับพระองค์ ว่าทำไมพระองค์จึงเป็นเพื่อนที่น่าอัศจรรย์ได้เช่นนี้

เราสามารถอ่านพบเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูได้จากพระคัมภีร์ ซึ่งเป็นพระวจนะของพระเจ้า ครั้งแรกของพระคัมภีร์ซึ่งเป็นภาคพันธสัญญาเดิมบอกเราผ่านทางผู้เขียนที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้าว่า ความบาปของเรา สิ่งผิดๆที่เราทำ แยกเราจากพระเจ้าพระบิดาได้ยังไง และพระคัมภีร์บอกเราว่า พระองค์จะส่งพระผู้ช่วยให้รอด ผู้ซึ่งจะสำแดงให้เราวิธีที่จะเป็นเพื่อนกับพระเจ้าอีกครั้ง และในครั้งที่สองของพระคัมภีร์ซึ่งเป็นภาคพันธสัญญาใหม่ เราอ่านพบชีวิตจริงๆของพระเยซูเมื่ออยู่บนโลก เราเรียนรู้เกี่ยวกับพระลักษณะนิสัยของพระองค์ พระประสงค์ของพระองค์ในการเสด็จมา และวิธีที่พระองค์ช่วยเหลือประชาชนมากมายหลายคน โดยการรักษาโรคให้เมื่อพวกเขาเจ็บป่วย และยกโทษความผิดบาปของพวกเขา

ให้เราฟังเรื่องราวเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับพระเยซูจากพระคัมภีร์ (จาก ลูกา 19:1-10)

รอสอ่าน: ฝ่ายพระเยซูเสด็จเข้าเมืองเยริโคและกำลังจะทรงผ่านไป ดูเถิด มีชายคนหนึ่งชื่อศักเกียส เป็นนายด่านภาษีและเป็นคนมั่งมี ศักเกียสพยายามจะดูให้เห็นพระเยซูว่า พระองค์เป็นผู้ใด แต่ดูไม่เห็นเพราะคนแน่น ด้วยเขาเป็นคนเตี้ย เขาจึงวิ่งไปข้างหน้าขึ้นต้นมะเดื่อ เพื่อจะได้เห็นพระองค์ เพราะว่าพระองค์จะเสด็จไปทางนั้น

เมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงที่นั่น พระองค์ทรงแหงนพระพักตร์ดูศักเกียสแล้วตรัสแก่เขาว่า “ศักเกียสเอ๋ย จงรีบลงมา เพราะว่าเราจะต้องพักอยู่ในตึกของท่านวันนี้” แล้วเขาก็รีบลงมาต้อนรับพระองค์ด้วยความปรีดี

เมื่อคนทั้งหลายเห็นแล้ว เขาก็พากันบ่นว่า “พระองค์เข้าไปพักอยู่กับคนบาป”

ฝ่ายศักดิ์สิทธิ์ยื่นทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า “คูเถิด พระองค์เจ้าข้า ทพยสิ่งของของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ยอมให้คนอนาถาถึงหนึ่ง และถ้าข้าพระองค์ได้น้อ โกงของของผู้อื่น ข้าพระองค์ยอมคืนให้เขาสี่เท่า”

พระเยซูตรัสกับเขาว่า “วันนี้ความรอดมาถึงครอบครัวนี้แล้ว เพราะคนนี้เป็นลูกของอับราฮัมด้วย เพราะว่าบุตรมนุษย์ได้มาเพื่อจะเที่ยวหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอด”

พิม: ช่าง เป็นเรื่องราวที่น่าทึ่งและให้กำลังใจจนจะ ดิ้นขอเล่าให้คุณผู้ฟัง ว่า ทำไมดิฉันจึงรักเรื่องราวนี้ ศักดิ์สิทธิ์เป็นคนเก็บภาษี ประชาชนรู้ว่า คนเก็บภาษี โกงเรื่องที่ประชาชนต้องจ่ายภาษีให้รัฐบาลเท่าไร เขา น้อ โกงประชาชน เขาจะเรียกเก็บมากกว่าจำนวนต่ำสุด เพื่อว่าพวกคนเก็บภาษีจะได้ยกยอกบางส่วนสำหรับตัวเขาเอง ประชาชนไม่ชอบพวกคนเก็บภาษีเอนามากๆก็เพราะสาเหตุนี้แหละค่ะ

คุณคิดว่าทำไมประชาชนจึงประหลาดใจมากที่พระเยซูต้องการที่จะไปพักอยู่ที่บ้านของคนเก็บภาษี

ถูกต้องค่ะ เพราะพระเยซูมีลักษณะนิสัยตรงกันข้ามกับคนเก็บภาษี พระเยซูทรงสัจย์ซื่อและไม่เคยน้อ โกงใครไม่ว่าจากสิ่งใดก็ตาม พระเยซูห่วงใยและเห็นอกเห็นใจความรู้สึกของประชาชน และพระเยซูเสนอมิตรภาพของพระองค์ให้พวกเขาโดยไม่มีอคติ แม้แต่กับคนเก็บภาษี พระเยซูเรียกศักดิ์สิทธิ์โดยการเรียกชื่อของเขา และบอกเขาว่า พระองค์ต้องการมาบ้านของเขา พุฒแบบนี้ น่าจะหมายถึงกินข้าวด้วยกัน คุยกันและใช้เวลาอยู่ด้วยกัน ในจิตใจของพระเยซู พระองค์ต้องการรักทุกคน และช่วยทำให้แต่ละคนเป็นคนดีขึ้น

แต่มีคนที่ไม่ชอบพระเยซู เพราะพระองค์บอกว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้า เพราะประชาชนชาวยิวถือว่าการพูดอย่างนั้นเป็นการหมิ่นประมาทพระเจ้า ซึ่งมีโทษถึงตาย ถึงแม้ว่าพระเยซูจะเป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงๆ พวกเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจไม่เชื่อพระองค์ ฉะนั้นพวกเขาจึงฆ่าพระองค์

แอน: คุณอาจจะเคยได้ยินเรื่องจริงของพระเยซูจากพระคัมภีร์ พวกเขานำพระศพของพระองค์ใส่ไว้ในถ้ำหินสาวกของพระองค์เศร้าโศกมาก และหลังจากนั้นสามวัน พระบิดาเจ้าทรงนำพระเยซูให้กลับมามีชีวิต ซึ่งเป็นการพิสูจน์ให้รู้ว่า แท้จริงแล้วพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้า

เมื่อพระองค์เสด็จกลับสู่สวรรค์ พระองค์ปล่อยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไว้กับเรา ซึ่งเป็นผู้ที่สถิตอยู่ในผู้ที่เชื่อในพระเยซูทุกคน ผู้ที่เชื่อว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้า และสามารถยกโทษให้เราเพราะสิ่งผิดๆที่เราเคยทำ

แอน: ฉะนั้นพระเยซูมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ อยู่ในสวรรค์กับพระบิดาเจ้า พระองค์เสนอที่จะยกโทษให้ทุกคนที่มาหาพระองค์ เพื่อว่าเราสามารถเป็นลูกของพระบิดาเจ้าได้ และพระองค์จะเรียกเราว่า เพื่อนของพระองค์

พระคัมภีร์บอกว่า (ยอห์น 15:13) “ไม่มีผู้ใดที่มีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้ คือการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายของตน” คำว่า “ผู้หนึ่งผู้ใด” คือพระเยซู พระองค์เรียกเราว่าเป็นเพื่อนของพระองค์ถ้าเรามาหาพระองค์และขอให้พระองค์ยกโทษให้เราเพราะสิ่งผิดๆทั้งหมดที่เราเคยทำ

และพระองค์ทรงสัญญาว่าจะอยู่กับเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ซึ่งมีชีวิตอยู่ภายในทุกคนที่เชื่อในพระเยซู

พิม: พระเยซูเป็นเพื่อนของคุณ และเหมือนเพื่อนที่ดี คือพระองค์อยู่ที่นั่นเพื่อคุณเสมอ คุณสามารถบอกเล่าความรู้สึกกับพระองค์ และพูดคุยกับพระองค์เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต ทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดี เมื่อคุณบอกพระองค์ว่าคุณรู้สึกอย่างไร พระองค์ไม่ได้คิดถึงคุณน้อยลงหรือรักคุณน้อยลง แต่จะทรงช่วยให้คุณดีขึ้น

คุณสามารถขอให้พระองค์ช่วยในสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามีความยากลำบากในชีวิต และบอกพระเยซูว่า เสียใจกับสิ่งที่เคยทำ ซึ่งไม่ใช่สิ่งควรจะทำ หาก คุณพูดจาสร้างความเดือดร้อนให้กับบางคน หรือเป็นคนเห็นแก่ตัว คุณจะบอกพระองค์ว่า ขอพระเยซูทรงยกโทษให้คุณ เพราะสิ่งที่คุณได้พูดจาไม่ดีนั้น ไม่เป็นที่พอพระทัยของพระองค์ คุณเชื่อแน่ว่าพระเยซูจะยกโทษให้คุณเสมอเพราะพระองค์รักคุณ

แท้จริงแล้ว เพราะพระเยซูสิ้นพระชนม์ สิ่งต่างๆที่เราเคยทำผิดจึงได้รับการยกโทษอย่างสมบูรณ์แล้วจากพระเจ้า บางทีคุณผู้ฟังเคยทำบางอย่างในชีวิตที่ทำให้รู้สึกผิดจนทำให้ไม่สามารถยกโทษให้ตัวเอง พระเยซูจะยกโทษให้เรา เพียงขอให้พระองค์ยกโทษให้ และเริ่มต้นเผื่อรอคอยชีวิตที่ปราศจากความรู้สึกผิด คุณผู้ฟังอาจต้องการพูดคุยกับเพื่อนที่โบสถ์ หรือเพื่อนที่เชื่อในพระเยซู เพื่อช่วยให้เรียนรู้ที่จะยกโทษให้ตัวเอง ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปค่ะ

พระเยซูเป็นเพื่อนที่น่าอัศจรรย์ เพราะพระองค์รับฟังเสมอ พระองค์รู้ว่ามื่ออะไรอยู่ในความคิดจิตใจของคุณ และมีอะไรที่รบกวนจิตใจอยู่ พระเยซูสนใจสักเพียงอย่างลึกซึ้งและสนใจสวัสดิภาพของเขา คุณผู้ฟังจำสิ่งที่คุณพูดกับสักเคียสได้ไหมคะ พระองค์พูดว่า “สักเคียสเอ๋ย จงรีบลงมา เพราะว่าเราจะต้องพักอยู่ในตึกของท่านวันนี้” พระเยซูต้องการใช้เวลาอยู่กับเขาและแสดงให้เขาวิถีที่จะเป็นคนที่ดีขึ้น แต่ที่สักเคียสต้องทำเพื่อจะเป็นเพื่อนกับพระเยซู ก็คือลงมาจากต้นไม้และพบกับพระเยซู และรับการยกโทษ คุณผู้ฟังอยากให้พระเยซูเป็นเพื่อนของคุณผู้ฟังด้วยไหมคะ

แอน: บางทีคุณผู้ฟังอาจจะมีความรู้สึกคล้ายๆกับคนเก็บภาษี บางทีรู้สึกว่าถูกคนในชุมชนทอดทิ้ง หรือทำการตัดสินใจในชีวิตที่ไม่ค่อยจะดี ทำให้คนอื่นได้รับความเจ็บปวด

แต่เรามีข่าวดีที่จะบอกคุณผู้ฟังค่ะ พระเยซูยังคงต้องการเป็นเพื่อนกับเราเสมอค่ะ สิ่งที่เราต้องทำคือมาหาพระเยซู และให้พระองค์ยกโทษให้ พระองค์จะช่วยให้เราดำเนินชีวิตในทางที่ดีที่สุดในที่สุดค่ะ

บัวขาว: ขอบคุณค่ะ คุณพิม ตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องลาจากกันไปแล้วค่ะ จำไว้ว่า การจะมีเพื่อนที่ดีได้นั้น เราต้องเป็นเพื่อนที่ดีกับคนอื่นก่อนนะคะ

ดิฉันอยากฟังเรื่องราวจากคุณผู้ฟังบ้าง เพราะเราเป็นเพื่อนกัน เราห่วงใย และเราอธิษฐานให้คุณผู้ฟังเสมอ นะคะ สามารถติดต่อกับเราได้ที่นี่...

ลาก่อนค่ะ ขอพระเจ้าอวยพระพร สวัสดิ์ค่ะ